



ที่ สธ ๑๐๐๓.๔/ว ๑๕๐๕๕

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลรายงานการกระจายวัตถุเสพติด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบ real time ทดแทนการรายงานข้อมูลจากเดิมที่เป็นการรายงานตามแบบที่กฎหมายกำหนดทั้งที่เป็นเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (excel) โดยมุ่งหวังให้การประมวลผลการกระจายวัตถุเสพติด มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังได้ สำหรับข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด สามารถเข้าสู่ข้อมูลการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านทางระบบระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน ๒ ช่องทางหลัก คือ

๑) ข้อมูลการกระจายด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตัวอย่างเช่น Diazepam, Alprazolam, Lorazepam และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำรับที่มี Codeine เป็นส่วนผสม สามารถเข้าสู่ผ่านช่องทางเดิมของระบบโลจิสติกส์ โดยใช้ Username และ password เดิม

๒) ข้อมูลการกระจายยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม สามารถเข้าสู่ผ่านช่องทางระบบเฝ้าระวังการจำหน่าย FDA reporter ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Username และ password ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดส่งให้แล้ว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอให้หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำยาไปใช้ในอกระบบหรือนำไปใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบข้อมูลในรายการว่า ถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติดที่ผิดปกติ กรุณาทำหนังสือเพื่อแจ้งมายังสำนักงานฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติดภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยจะเป็นพระคุณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรุ้ม สวรรค์ปัญญาเลิศ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๕๖

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๐

